
                                                                                                                             

รายงานการประชมุสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจาํป  พ.ศ. 2564 

วนัที่  29  มกราคม  ๒๕64 

เวลา  09.3๐  น. 

ณ  หองประชมุสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 

....................................................................................... 

ผูมาประชมุ 

ลาํดับ

ที ่

ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑. นายประยูร  เริงสมุทร ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายประยูร  เริงสมุทร  

๒. นายสุชน  วาหะรักษ รองประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายสุชน  วาหะรักษ  

๓. นางเสาวคนธ  เริงสมุทร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  

๔. นางสาวเมษา  กุลบัส สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นางสาวเมษา  กุลบัส  

๕. นายอมร  ศรีสมุทร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายอมร  ศรีสมุทร  

๖. นายโชติ  ทองยอย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายโชติ  ทองยอย  

๗. นางสาวกมลา  ชํานินา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นางสาวกมลา  ชํานินา  

๘. นางสาวพัชรินทร  สุภาพ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นางสาวพัชรินทร  สุภาพ  

๙. นายจํารัส  หยั่งทะเล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายจํารัส  หยั่งทะเล  

10. นายสมพร  ดําสมุทร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายสมพร  ดําสมุทร  

11. นายสําเริง  ราเขต สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายสําเริง  ราเขต  

12. นายอรินทร  ประสานการ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายอรินทร  ประสานการ  

13. นายถาวร  ขุนทอง เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายถาวร  ขุนทอง  
 
 

ผูเขารวมประชุม 

ลาํดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑. นายพีรยุทธ  มาตรักษา นายกเทศมนตร ี นายพีรยุทธ  มาตรักษา  

๒. นายสมศักดิ์  วาหะรักษ รองนายกเทศมนตร ี นายสมศักดิ์  วาหะรักษ  

๓. นายประเสริฐ ศรีเหมาะ รองนายกเทศมนตร ี นายประเสริฐ ศรีเหมาะ  

๔. นายหมาด  อุหลัง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี นายหมาด  อุหลัง  

5. นางวรฉัตร  คงเก้ือ เลขานุการนายกเทศมนตร ี นางวรฉัตร  คงเก้ือ  

6. นางสาวสมัย  ระบําเพลิง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล นางสาวสมัย  ระบําเพลิง  

7. นางสาวบุญธิดา  เก็บทรัพย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ นางสาวบุญธิดา  เก็บทรัพย  

8. นางสาวณัฐกฤตา  อักษรกูล นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ นางสาวณัฐกฤตา  อักษรกูล  

9. นายปรัญชัย  ชูรักษ นายชางโยธาปฏิบัติงาน นายปรัญชัย  ชูรักษ  
 

 

 

 



 

 

 

การประชมุสภาเทศบาลตาํบลเกาะยาว 

 สมยัสามญั  สมยัแรก  ประจําป  พ.ศ. 2564 

วันที่  29  มกราคม  ๒๕64 

****************************** 

ผูมาประชุม 

1. นายประยูร  เริงสมุทร   ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
2. นายสุชน  วาหะรักษ    รองประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
3. นางเสาวคนธ  เริงสมุทร   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
4. นางสาวเมษา  กุลบัส    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว   
5. นายโชติ  ทองยอย    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
6. นางสาวพัชรินทร  สุภาพ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
7. นายจํารัส  หยั่งทะเล    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
8. นายสมพร  ดําสมุทร    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
9. นายสําเริง  ราเขต    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
10. นายอรินทร  ประสานการ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
11. นายอมร  ศรีสมุทร    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
12. นายถาวร  ขุนทอง    เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 

ผูมารวมประชุม 

1.   นายพีรยุทธ  มาตรักษา   นายกเทศมนตรีฯ 

2.   นายสมศักดิ์  วาหะรักษ   รองนายกเทศมนตรฯี 

3.   นางสาวสมัย  ระบําเพลิง   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

4.   นางบุญธิดา  การเรียบ   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

5.   นางสาวณัฐกฤตา  อักษรกูล   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

6.   นางสาวจริญญา  ทองศรีออน   นักวิชาการคลังชํานาญการ 

7.   นายปรัญชัย  ชูรักษ    นายชางโยธา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/.....เริ่มประชุม 
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เริ่มประชุมเวลา  09.3๐  น. 

นายถาวร  ขุนทอง  เมื่อที่ประชุมพรอม  นายถาวร  ขุนทอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

เลขานุการฯ ทําหนาที่เลขานุการสภาเทศบาล  เชิญสมาชิกสภาเขาประจําที่ประชุม 

    ประกาศสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว    เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบล

เกาะยาว  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  พ.ศ. 2564 

ดวยสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว   จะดําเนินการประชุมเทศบาล   สมัยสามัญ  

สมัยแรก  ประจําป  พ.ศ. 2563  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาทองถิ่น  

พ.ศ. 2547  แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปจจุบัน  หมวด  2  การประชุม  ขอ  20 (1)  และ  ขอ  22 

อาศัยอํานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม

สภาทองถ่ิน  พ.ศ. 2547  แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน  หมวด  2  การประชุม  ขอ  20 (1)  

และ  ขอ  22  เทศบาลตําบลเกาะยาว  โดยประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  จึงเรียกประชุม

สภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  พ.ศ. 2564  มีกําหนด  30  วัน  

ตั้งแตวันที่   15  มกราคม – 14  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  11  มกราคม  พ.ศ. 2564  ลงชื่อ  นายประยูร  เริงสมุทร  ประธานสภา

เทศบาลตําบลเกาะยาว  

วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในตําแหนง  11  คน  มาประชุม  11  คน  ครบ

องคประชุมแลว  จึงขอเชิญประธานสภาเทศบาลทําหนาที่ประธานในท่ีประชุม 

นายประยูร  เริงสมุทร  ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาล 

ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

นายประยูร  เริงสมุทร  วันนี้ไมมีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจําป  พ.ศ. 2563  

 เมื่อวนัที่  26  พฤศจิกายน  2563 

นายประยูร  เริงสมุทร  ขอใหท่ีประชุมตรวจสอบดู  หากมีขอความใดผิดพลาดหรือตกไปขอใหยกมือขอ

ประธานสภาฯ   แกไขได  ถาไมมีก็ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลรับรองรายงานการประชุม    

ที่ประชุม   ไมมีผูใดขอแกไข 

 

 

 

/.........นายประยูร 
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นายประยูร  เริงสมุทร  หากไมมีผมจะขอมติจากที่ประชุม 

ประธานสภาฯ    ทานผูใดเหน็วารายงานการประชมุครัง้ที่ผานมามคีวามถูกตองและรบัรองขอใหยกมอื 

ที่ประชุม   ยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว  

ระเบียบวารที่  3 เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แลว 

นายประยูร  เริงสมุทร  ทานผูใดมีเรื่องจะติดตามบาง 

ประธานสภาฯ 

นายสุชน  วาหะรักษ  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายสุชน  วาหะ  

สมาชิกสภาฯ     รักษ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ที่ผมเคยเสนอไปครั้งกอนเรื่องฝาครอบคูระบายน้ํา  ผมก็ 

ขอขอบคุณทางคณะผูบริหารที่ไดดําเนินการใหแลวเรียบรอย  แตก็ยังมีอีกเรื่องคือเรื่องถมดินซึ่งยัง    

ไมไดมีการดําเนินการ  ก็ขอฝากไปยังผูที่จะรักษาการแทนนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  ชวย

ดําเนินการตอใหแลงเสร็จดวยครบั  เพราะวาอีกไมก่ีวันพวกเราก็จะหมดภารกิจแลว  ขอบคุณครับ 

นายประยูร เริงสมุทร  ทานผูใดมีเรื่องจะติดตามอีกบาง 

ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   ไมมีผูใดมีเรื่องที่จะติดตามอีก    

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

นายประยูร เริงสมุทร  4.1  ญัตตขิออนุมัติถอนคืนเงินรายรับ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง    

ประธานสภาฯ 

นายพีรยทุธ  มาตรักษา  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายพีรยุทธ

นายกเทศมนตรี มาตรักษา  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  ขอชี้แจงดังนี ้

   ญัตติขออนุมัติถอนคืนเงินรายรับ   

    หลักการและเหตุผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การ

เบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2547  หมวด  9  การถอนคืนเงินรายรับขอ  94  กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับเงิน

รายรับและตอมามีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรไดภายในกําหนดอายุความ  ใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินถอนคนืเงินรายรับโดยถือปฏิบัติ  95  และขอ  96 

    ขอ  95  การถอนคืนเงินรายรับตามขอ  94  ใหตรวจสอบและมีสาระสําคัญ  

ดังนี้ 

 

/......(1)  เหตุผล 

 



-4- 

 

(1) เหตุผลความจําเปนในการถอนคนืเงินรายรับที่นําสงเปนเงินรายรับที่นําสงแลว 

(2) หลักฐานเอกสารที่เก่ียวของอ่ืน ๆ  เชน  หลักฐานแสดงการยกเลิกการจัดซื้อ

จัดจาง  คําขอคืนเงินคาซื้อเอกสาร  หนังสือแจงใหรับผิดชดใชจากการละเมิด  เปนตน 

ขอ  95  วิธีปฏิบัติในการถอนคนืเงินรายรับ  ใหปฏิบัติดังนี ้

(1) ขอเงินคืนภายในปงบประมาณที่รับเงิน  เมื่อตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองให

จายคืนเงินรายรับดังกลาว  โดยตองไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 

(2) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  วาดวยการ

บริหารกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ. 2560 

หมวด  5  การเบิกจายเงินกองทุน 

ขอ  49  เมื่อการดําเนินโครงการของผูไดรับการสนับสนุนเสร็จสิ้น  หรือกรณีที่มี

การยุติหรือยกเลิกโครงการ  ใหผูไดรับการสนับสนุนปดโครงการและปดบัญชี  พรอมสงคืนเงิน

คงเหลือ  และดอกผลทั้งหมด  (ถามี)  คืนสํานักงานบริหารกองทุน  ภายใน  30  วันนับจากวันปด

โครงการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพการใชพลังแสงอาทิตยเพ่ือเพิ่มความมั่นคงในการใชไฟฟา

ที่ปลายสายสงเกาะยาวนอย  เทศบาลตําบลเกาะยาว  จังหวัดพังงา  กทอ.62(2)  EE-3-0376  มี

ดอกเบี้ยในปงบประมาณ  2563  จํานวน  473.25  บาท  ซึ่งจํานวนเงินดังกลาวเขาเปนรายได

จากทรัพยสินของเทศบาลตําบลเกาะยาวและเขาเปนเงนิสะสมแลว  

นายประยูร เริงสมุทร  ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอความเห็นเพ่ิมเติมบาง  หรือ

ประธานสภาฯ จะพิจารณาเห็นชอบหรือไมประการใด  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม   ไมมีสมาชิกทานใดเสนอความเห็นเพ่ิมเติม   

นายประยรู เรงิสมทุร  หากไมมีผมจะขอมติจากที่ประชุม  ทานผูใดอนุมัติใหถอนคนืเงนิรายรับ                    

ประธานสภาฯ  ขอใหยกมือ 

ที่ประชุม    ยกมืออนุมัติใหเทศบาลตําบลเกาะยาวถอนคืนเงินรายรับ 

นายประยูร เริงสมุทร  4.2  การโอนพัสดุและทรัพยสิน  รายการโครงการขุดเจาะบอบาดาลและหอถัง

ประธานสภาฯ ประปา  ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง    

นายพีรยทุธ  มาตรักษา  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายพีรยุทธ

นายกเทศมนตรี มาตรักษา  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  ขอชี้แจงดังนี ้ อางถึงหนังสืออําเภอเกาะยาว  ที่ พง 

    0818/85  ลงวันที่  22  มกราคม  2564 

 

 

/.......การโอนพัสด ุ
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     การโอนพสัดุและทรัพยสนิที่จดัหาโดยงบประมาณตามแผนปฏบิตัิราชการประจําป  

ของจังหวัดพงังา 

     รายละเอียดการโอนสนิทรพัยของจงัหวดัและกลุมจังหวัดใหสวนราชการ 

     ผูโอน      ผูรบัโอน 

  เลขที่หนังสือ  พง 0017.3/......    เลขที่หนังสือ....................................... 

  สวนราชการ   จังหวัดพังงา    สวนราชการ   เทศบาลตําบลเกาะยาว 

  รหัสหนวยงาน (4 หลัก)  G072    รหัสหนวยงาน (4 หลัก)...................... 

  รหัสหนวยเบิกจาย (10 หลัก)  7007200000  รหัสหนวยเบิกจาย (10 หลัก).............   

  รหัสจังหวัด (4 หลัก)  8200    รหัสจังหวัด (4 หลัก).......................... 

   ลําดับที่  1 

   วันที่ไดมา  16.03.2020 

   รหัสสินทรัพยในระบบ  GFMIS  100000000859 

  ชื่อและรายละเอียดสินทรัพย  โครงการขุดเจาะบอบาดาล  ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว  ลึกไมนอย 

   กวา 84 เมตร  พรอมติดตั้งหอถังประปาสูง 11.90 เมตร  บานทา

คาย  หมูที่ 1  ตําบลเกาะยาวนอย  อําเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา 

  ราคาทุนวันที่ไดมา   710,450.00 

  คาเสื่อมราคาสะสม  28,268.45 

  ราคาตามบัญชี  682,181.55 

  วันที่รับโอน  - 

  รหัสสินทรัพย  (ตามทะเบียนคมุทรัพยสินของหนวยงาน) 

นายประยูร เริงสมุทร  ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอความเห็นเพ่ิมเติมบาง  หรือ

ประธานสภาฯ จะพิจารณาเห็นชอบหรือไมประการใด  ขอเชิญครับ 

นายสชุน  วาหะรักษ  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายสุชน  วาหะ  

สมาชกิสภาฯ  รักษ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ผมขอเสริมความหนอยนะครับ  คําวา  “คาเสื่อมราคาสะสม” 

      มันหมายความวาอะไร 

นายพีรยทุธ  มาตรักษา  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายพีรยุทธ

นายกเทศมนตรี มาตรักษา  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  ผมขอชี้แจงวาราคาทุนของบอบาดาลทั้งหมด 

 

 /.......710,450  
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 710,450  บาท  จะมีคาเสื่อมทุก ๆ ป  ทุกอยางที่เปนครุภัณฑเจาหนาที่พัสดุจะเปนผูรับผิดชอบ  

อยางปนี้จะเหลือ  682,181.55  บาท  แตปตอไปก็จะลดอีก  ในกรณีเกี่ยวกับมาตรฐานครุภัณฑ

บางตัว  10  ป  เขาก็ใหขายทอดตลอดแตบางตัวก็ไมตอง  ซึ่งเจาหนาที่พัสดุเปนผูรับผิดชอบเรื่องนี้

พอสิ้นปงบประมาณตองมาทําบัญชีคาเสื่อมทุกรายการ 

นายอมร  ศรีสมุทร  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหารทุกทาน  กระผม

สมาชิกสภาฯ    นายอมร  ศรีสมุทร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ผมอยากทราบวาผูโอนเปนใคร  และอีกอยาง 

 สิ่งที่เขาจะโอนใหกับทางเทศบาลตําบลเกาะยาว  ณ  ตอนนี้มันใชไดหรือเปลาคือนี่ตัวสําคัญ  ถา

สมมติวาใชไมไดเทศบาลตําบลเกาะยาวก็ตองมารับกรรมอีก  สําหรับบอบาดาลและผมเองก็ยังไมเคย

เห็นวาอยูแถวไหนดวย  ผมก็อยากทราบตรงจุดนี้  ขอบคุณครบั 

นายพีรยทุธ  มาตรักษา  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายพีรยุทธ

นายกเทศมนตรี มาตรักษา  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  ในสวนของบอบาดาลนี้คือเปนงบของกลุมจังหวัด  โดย 

 อํานาจตัวนี้อยูที่ผูวาราชการจังหวัด  เพราะวาเปนโครงการกลุมจังหวัดนะครับ  เปนแบบแจง

รายละเอียดโอนสินทรัพยของจังหวัดและกลุมจังหวัดในสวนของราชการ  ผูโอนก็คือผูวาราชการ

จังหวัด  และในกรณีบอบาดาลนี้อยูในที่ดินของเทศบาลตําบลเกาะยาว  อยูหนาบานพักพนักงาน

เทศบาล  ตอนนี้ทางประปาของเทศบาลตําบลเกาะยาวดําเนินการสูบใชอยู 

นายอมร  ศรีสมุทร  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหารทุกทาน  กระผม

สมาชิกสภาฯ    นายอมร  ศรีสมุทร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ที่ถามนายกเทศมนตรีวาตอนนี้ทางเทศบาล 

ตําบลเกาะยาวไดใชบอบาดาลตัวนี้จริงหรือเปลา  เพราะผมไมมั่นใจวาเขาจะโอนใหเราที่ใชงานไมได

แลว  ก็ตามที่นายกเทศมนตรีบอกวาตอนนี้ใชอยู  แตในความเปนจริงแลวเปนอยางนั้นหรือเปลาก็

ตองดูอีกทีหนึ่ง  แตผมไมเห็นดวยที่วาทําไมไมลงลายมือชื่อผูโอนกอนท่ีจะใหเรา  ไมใชวาใหเรารับ

กอนแลวคอยไปเซ็น  นี่คือความคิดของผมนะครับถาเกิดวาของที่ใหเราเปนของไมดีกรรมก็ตองมาอยู

ที่พวกเรานะครับ 

นายปรัญชัย  ชูรกัษ   เรียนประธานสภาเทศบาล   และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   ผมนายปรัญชัย  ชู

นายชางโยธาฯ   รักษ  ตําแหนง  นายชางโยธาปฏิบัติงาน  ผมขอตอบคําถามของคณุอมร  ศรีสมุทร  ที่คุณอมร  ศร ี

สมุทร  กังวลวาจะใชไดหรือไมไดหรือถาใชไมไดมาเปนภาระท่ีเรา  ขอตอบวาใชไดนะครับ  น้ําก็ใสดี

ตอนนี้เราก็ไดเชื่อมตอทอจากถังมายังระบบประปาของเราแลว  ปมก็โอเคแรงดันน้ําก็ดีใชเวลา  29  

นาทีกวา ๆ  และถาจะใชเปนระบบอัตโนมัติก็สามารถทําได  แตตอนนี้ผมยังไมใชตรงนี้รอย

เปอรเซ็นตเพราะผมคิดวาตรงนั้นจะเปนแผนสองตอนหนาแลง 

 

 

 

/.......นายอมร   
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นายอมร  ศรีสมุทร  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหารทุกทาน  กระผม

สมาชิกสภาฯ    นายอมร  ศรีสมุทร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ผมก็ขอถามนะครับเพราวาระบบประปาของเรา 

ก็ดีอยูแลว  แต  ณ  ตอนนี้ที่คณุบอกวาสะอาดผมเชื่อวาไมผานการกรองแนนอน 

นายปรัญชัย  ชูรกัษ   เรียนประธานสภาเทศบาล   และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   ผมนายปรัญชัย  ชู

นายชางโยธาฯ   รักษ  ตําแหนง  นายชางโยธาปฏิบัติงาน  คืออยางนี้นะครับตอนแรกผมก็กังวลอยูเหมือนกันวาถา 

น้ํามันไมสะอาดแลวปลอยใหชาวบานใช  ผมก็ลองปลอยน้ําดูเอาถังมารองดูวานํามันใส  ขุน  เปนน้ํา 

กรอยอะไรไหม  ผมลองดื่มดวยตัวเองก็โอเค  ผมถึงไดใหเขาสูบมายังถังสํารองได  เพราะถาไมลอง

เดี๋ยวก็งานเขาอีกผมปลอยน้ําไมสะอาด  คือถายังไงก็ลองเปดวาลวน้ําทดสอบดูไดเอาถังไปรองดูวา

มันขุนไหม  มีกลิ่นเหม็นไหม  ก็ลองทดสอบดูไดครับ 

นายอมร  ศรีสมุทร  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหารทุกทาน  กระผม

สมาชิกสภาฯ    นายอมร  ศรีสมุทร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ที่ผมอยากไดก็คืออยางนอย ๆ ก็ไดผานการกรอง 

เวลาของเราก็นาจะมีเยอะแลวคอยอนุมัติก็ได  อยากฝากวายังไงก็นาจะผานการกรอง  แตมันจะติด

ปญหาเรื่องงบประมาณหรือเปลา 

นายโชติ  ทองยอย  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหารทุกทาน  กระผม 
สมาชิกสภาฯ นายโชติ  ทองยอย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  คือตองการวาเมื่อเปดแลวถาไมผานการกรอง 

ปลอยเขามาใหกับชาวบานตรงนี้ก็รูสึกวามันไมมีความเหมาะสม  นี่คือความคิดของผมนะครับ  แต

วายังไงก็แลวแตถาหากมีการกรองก็นาจะดีนะครับ  ขอบคุณครับ 

นายพีรยทุธ  มาตรักษา  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายพีรยุทธ

นายกเทศมนตรี มาตรักษา  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  ขอชี้แจงวาคือคุณโชติ  ทองยอย  ไดไปดูสถานที่จริง 

แลวหรือไม  เพราะในกรณีเรื่องการประปาคือเขาจะเอามาไวที่ถังพักและหลังจากนั้นกอนจะ

กระจายน้ําเขาจะไปกรองอีกครั้งหนึ่ง  มันคนละที่กันตอนแรกสูบน้ํามาเขาถังมันไมไดกรองหรอกแต

จากนั้นจากถังใตดินไปถังกรอง  และเรื่องคาเสื่อมเดี๋ยวผมจะใหทางกองคลังไดอธิบายใหฟงนะครับ 

นางสาวณัฐกฤตา  อักษรกูล เรียนประธานสภาเทศบาล   และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   ดิฉันนางสาว

นักวชิาการเงินฯ ณัฐกฤตา  อักษรกูล  ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  ดิฉันจะมาอธิบายเรื่องคา 

เสื่อมกับเรื่องมูลคาทุนของทรัพยสิน  มูลคาทุนของทรัพยสินตัวนี้จะอยูที่  710,450  บาท  มีคา

เสื่อมราคาสะสมคือ  1  ป จะคิดประมาณ  28,268.45  บาท  เพราะฉะนั้นมูลคาทรัพยสินถา

สมมติวามีการรับโอน  ณ  ปจจุบันเราจะรับมูลคาทรัพยสินอยูที่  682,181.55  บาท  แลวถา  

30  กันยายน  2564  มีคาเสื่อมเพ่ิมขึ้นมันจะไปบวกกับ  28,268.45  บาท  มูลคาทุนตัวนี้มันก็ 

 

 

 

/.......จะลดลงไป 
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จะลดลงไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งมูลคาจะเหลือ  1  บาท  ตามมูลคาทรัพยสินนั้น  และทรัพยสินที่ไดมา

ป  2560  มีมูลคาตั้งแต  10,000  บาทขึ้นไปก็จะคิดคาเสื่อม  แตมูลคาทรัพยสินที่ไมถึง  

10,000  บาท  เชน  9,999  บาท  มันจะไมคิดคาเสื่อม  แตถาเปนที่ดินและสิ่งกอสราง  สมมติวา

เปนอาคารก็จะมีคาเสื่อมราคาสะสมอยูที่  40  ป  ใน  40  ปตรงนี้เราก็เอาจํานวนปหารดวย

จํานวนมูลคาก็จะคิดออกมาเปนคาเสื่อมราคา  คาเสื่อมราคาหมายถึงวาเปนคาใชจายของมูลคา

ทรัพยสินตัวนั้นมันจะลดตามสภาพการใชงาน  ขอบคุณคะ 

นายอมร  ศรีสมุทร  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหารทุกทาน  กระผม

สมาชิกสภาฯ    นายอมร  ศรีสมุทร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  สําหรับเรื่องประปานะครับ  อยางที ่

นายกเทศมนตรีพูดเมื่อสักครูวายังไงก็ตองลงถัง  อันท่ีจริงตรงนี้ผมดูที่ผานมาเราตองสูบมาแหลงน้ํา

เขากรองหรือไมลงถังเก็บใตโรงเครื่องสงของเรา  ตัวนี้ละครับกรองกอนแลวคอยมาลงถังถาใครไป

ประปาของเทศบาลตําบลเกาะยาวจะไดเห็นวามันจะมีถังเก็บน้ําอยูใตเครื่องสูบน้ําแลวสงข้ึนหอถัง

เทศบาล  แตที่ผมพูดบอบาดาลนี้เราสูบจากหนาบานพักพนักงานเทศบาลแลวมาลงถังเก็บน้ําเลย  

ตรงนี้เราไมไดผานการกรองแตผมอยากไดวาใหผานการกรองแลงใหมาลงถังใตเครื่องสูบน้ําใหหมด

หรือไม  ณ  ตอนนี้ผมเห็นเขาเปลี่ยนทามาหลายครั้ง  มันออกาจากถังเก็บที่เดียวแลวสงขึ้นไป  ท่ีผม

อยากไดก็คือในเมื่อเราไดของที่ดีก็อยากใหทําใหดี  คือใหเขากรองแลวมาลงถังเก็บแลงแบงไปที่ถังที่

เก็บไวใชหนาแลง  เวลาไมมีน้ําก็ปลอยมาถังเก็บไดสูบน้ําแลวก็ปลอยข้ึนหอถัง                 

สําเรงิ  ราเขต    กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหารทุกทาน กระผม

สมาชิกสภาฯ นายสําเริง  ราเขต  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  จริง ๆ ถาตอนนี้ที่ผมฟงก็จะมีอยู  2 ประเด็น 

คือ  ประเด็นที่  1  การรับโอนประปา  ประเด็นท่ี  2  เรื่องน้ําสะอาดไมไดผานการกรอง  ผมอยาก

ใหประธานสภาเทศบาลกําชับวาเราจะมีมติกอนไหมที่จะรับโอนแลวคอยหารือเรื่องการกรอง  ผมก็มี

เปนหวงสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเหมือนกัน  หนาแลงน้ํานอยลงตะกอนตาง ๆ มันจะ

มากขึ้นจะตองผานการกรอง  แตประเด็นแรกคิดวารับไหม  ขอบคุณครับ 

นายโชติ  ทองยอย  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหารทุกทาน  กระผม 
สมาชิกสภาฯ  นายโชติ  ทองยอย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  คอืตอนนี้อยากจะถามชางนิดหนึ่งวาตอนนี้มีอยูก่ี 

 กรองหรือวากรองออกจากถังเก็บแลวก็ไปขึ้นที่หอถัง  และอีกตัวก็อยางที่คุณอมร  ศรีสมุทร พูดถึงก็

อยากทราบวาตอนนี้มันมีอยูเทาไร  

นายปรัญชัย  ชูรกัษ   เรียนประธานสภาเทศบาล   และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   ผมนายปรัญชัย  ชู

นายชางโยธาฯ   รักษ  ตําแหนง  นายชางโยธาปฏิบัติงาน  ขอตอบอยางนี้นะครับกรองของเรามีอยูจุดเดียวตรงที ่

 อาคารโรงกรอง  คือเราสูบกอนแลวมากรองแลวลงไปที่อาคารโรงสูบเพ่ือสูบขึ้น  สวนที่วาอยากให

กรองสวนนี้ก็จะสงใหลูกนองวาน้ําที่สูบเก็บก็สูบเก็บไปไวในถังจะไดใชหนาแลง  กอนจะปลอยให

ชาวบานใชก็จะใชระบบกรองกอนแลวคอยข้ึนถังสูบเพ่ือจาย  ถาไปดูแบบแปลนดี ๆ มันจะมีวาลวน้ํา

ดิบจะปลอยลงวนกลับมากรอง  แลวปลอยไวนาน ๆ กลัววาจะเปนตะไครน้ําก็วนกลับมากรองไดอีก  

ทอมันตอเปนวงกลมอยูเราสามารถจัดการไดตรงนั้น  ขอบคุณครับ 
 

     /........ระเบียบวาระ 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น  ๆ      

นายประยูร  เริงสมุทร ทานผูใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเขาระเบียบวาระที่  5  เรื่องอ่ืน  ๆ  บาง  ถามีก็ขอเชิญ 

ประธานสภาฯ 

นายสุชน  วาหะรักษ  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายสุชน  วาหะ  

สมาชิกสภาฯ  รักษ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  มีชาวบานฝากมาซึ่งในชวงนี้มีโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ประมาณ 2 – 3  เดือนแลว  ถาเราปรึกษาหารือขอลดคาน้ําประปาประมาณ  20% - 30%  จะได

ไหมเพ่ือจะไดชวยชาวบาน  

นายพีรยทุธ  มาตรักษา  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายพีรยุทธ

นายกเทศมนตรี มาตรักษา  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  มันไมใชนโยบายของรัฐบาลแตถาเปนของทองถ่ินมัน 

 ไมได  และตอนนี้รายไดของเทศบาลเองก็ไมมี  และสําหรับเรื่องน้ําประปามันก็ตองขึ้นอยูกับผูใชวา

ควรประหยัดอยางไร  

สําเรงิ  ราเขต   กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหารทุกทาน กระผม

สมาชิกสภาฯ  นายสําเริง  ราเขต  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ผมอยากเสนอวาหนาตลาดตั้งแตสามแยกเซเวนฯ 

 ถาสังเกตดูคือสีตีเสนจราจรขาว – แดง  สีเริ่มจะจางมหดแลว  ผมอยากจะใหชวยทาสีใหมันชัดกวา

นี้เพราะวาเดือนเมษายนนี้ก็จะถือศีลอดแลวคนมาซื้อของหนาตลาดก็จะเยอะ  ก็อยากใหทาสีให

ตลอดแนว  ขอบคุณครบั          

นายอมร  ศรีสมุทร  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหารทุกทาน   

สมาชิกสภาฯ กระผมนายอมร  ศรีสมุทร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  พอดีผมขี่รถผานไปผานมาซอยสุขาภิบาล  

1  ซึ่งจะมีโครงการบริการน้ําดื่ม  ตอนนี้ผมก็ยังไมเห็นถึงที่จะใหชาวบานมาหยอดเหรียญเลย  ไม

ทราบวาตอนนี้ทางเทศบาลตําบลเกาะยาวไดมอบงานหรือยัง  และอีกเรื่องคือผมไมทราบวาทาง

เทศบาลตําบลเกาะยาวเราตอนนี้ใชไฟโซลาเซลลหรือเปลา  ซึ่งถาใชเทศบาลก็จะไดประหยัดเรื่องคา

ไฟฟา  ตอนนี้ผมอยากจะทราบวาโซลาเซลลใชไดหรือยัง  และถังกรองน้ําดื่มตรงมัสยิดบานทาคาย

ไปถึงไหนแลว  ขอบคุณครับ 

นายปรัญชัย  ชูรกัษ   เรียนประธานสภาเทศบาล   และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   ผมนายปรัญชัย  ชู

นายชางโยธาฯ   รักษ  ตําแหนง  นายชางโยธาปฏิบัติงาน  ผมขอตอบคําถามคุณอมร  ศรีสมุทร  เรื่องน้ําประปาดื่ม 

ได  ตอนนี้ระบบตรงนั้นเสร็จเรียบรอยแลวแตสาเหตุที่เรายังไมเปดใช  โดยเปนท่ีเขาใจกันวาดวย

สถานการณโควิดทําใหงบประมาณท่ีเขามาหาเรามันลาชากวาปกติ  แตตอนนี้เราไดซื้อเหล็กมาแลว

กําลังก้ันหองตรงนั้นเพ่ือหองกันการเสียกาย  ผมคิดวาตรงนี้นาจะไมก่ีวันก็ไดใช  เพราะของก็ซื้อ

มาแลวและคุยกับผูรับจางเรียบรอยแลว 

 

 
 

/.......นายอมร 
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นายอมร  ศรีสมุทร  ผมอยากจะทราบวาตัวจายน้ําใหชาวบานเสร็จเรียบรอยแลวหรือยัง  

สมาชิกสภาฯ 

นายปรัญชัย  ชูรกัษ   เสร็จเรียบรอยแลวครับ 

นายชางโยธาฯ 

นายอมร  ศรีสมุทร  โครงการตาง ๆ กวาจะเบิกเงินจากเทศบาลไดมันตองจบไมใชงานไมจบนะครบั 

สมาชิกสภาฯ  ตอนนี้  แตงวดนี้เปนงวดสุดทายของพวกเราแลว  ผมอาจจะไมไดเขามานั่งตรงจุดนี้แตสงทายวางาน

ตอไปทําไมเทศบาลเราตองทําแบบไมจบ  ใครวาจบผมขอคานเลยนะครับเพราะไมไดเห็นถังจายน้ํา  

ที่จริงถาจบก็คือตองมีถังตั้งไวเลย 

นายปรัญชัย  ชูรกัษ   ถังที่คณุอมร  ศรีสมุทร  พูดถึงคือตูหยอดเหรียญใชไหมครับ 

นายชางโยธาฯ 

นายอมร  ศรีสมุทร  ใชครับ  

สมาชิกสภาฯ 

นายปรัญชัย  ชูรกัษ   ก็ที่อยูบนกําแพงนั่นแหละครับคือตูหยอดเหรียญ  คนที่จะใชก็คือคาถัง  20  ลิตร  

นายชางโยธาฯ  ถังทั่วไปหยอดเหรียญ  5  บาท  น้ําก็จะออกมาตอนนี้ถาพูดถึงระบบการใชเครื่องกรองตอนนี้ทุก 

อยางเรียบรอยแลว  ชวงแรกที่ไมใชเพราะติดขัดเรื่องไฟฟา  ตอนนี้เราไดมิเตอรแลว  ซื้ออุปกรณ

เหล็ก  ตาขายสําหรับก้ันผนังปองกันดูแลอุปกรณแลวก็ปองกันการงัดแงะตูหยอดเหรียญ  ผมคิดวา

ถาไมมีอะไรติดขัดจริง ๆ ประมาณ  1 – 2  อาทิตยก็เปดใชได 

นายอมร  ศรีสมุทร  ผมขอถามเรื่องโซลาเซลลหนอยครบั  

สมาชิกสภาฯ 

นายปรัญชัย  ชูรกัษ   เรื่องโซลาเซลลตอนนี้ระบบทุกอยางเรียบรอยแลวครับ  ผมคุยกับผูรับจางซึ่งตอง

นายชางโยธาฯ  ใหเจาหนาที่ไฟฟามาตรวจสอบกอน  เพราะทางเจาหนาที่ไฟฟาเองก็กังวลวาระบบไมดีแลวเกิดไฟ 

  ไหลยอนกลับไป  จะทําใหพวกหมอแปลงของเขามีปญหา 

นายอมร  ศรีสมุทร  แลวงบประมาณตัวนี้ไดมาจากหนวยงานไหนครับ 

สมาชิกสภาฯ 

นายปรัญชัย  ชูรกัษ   กองทุนพลังงานทดแทนครับ 

นายชางโยธาฯ 

นางสาวบุญธิดา  เก็บทรัพย เรียนประธานสภาเทศบาล   และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   ดิฉันนางสาว

พยาบาลวิชาชีพฯ บุญธิดา  เก็บทรัพย  ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  คืออยากจะสืบสานในเรื่องการ 

จัดการขยะเพราะวา  IUCN  จะมีโครงการตออยูเรื่อย ๆ ถาหากสมาชิกสภาเทศบาลเปลี่ยน 

 

/.......สถานภาพ 
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สถานภาพไปแลวแตถาหากวาใครอยากมีสวนรวมก็เชิญไดตามปกติคะ  เพราะนี่ก็เปนการรัก

เทศบาล  รักเกาะยาว  ไมใชวาเปนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมหรือของเทศบาลตําบล

เกาะยาว  เพราะฉะนั้นถามีโครงการอะไรที่เก่ียวของกับงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมหรือ

เทศบาลตําบลเกาะยาว  ขอเชิญชวนทุกทานรวมดวยกันอีกครั้งหนึ่ง  ขอบคุณคะ     

นายประยูร  เริงสมุทร  ทานใดมีเรื่องจะเสนอเพ่ิมเติมอีกบาง 

ประธานสภาฯ    

ที่ประชุม            ไมม ี

นายประยูร  เริงสมุทร  เมื่อไมมี  บัดนี้หมดเรื่องที่จะนําเขาสูระเบียบวาระการประชุมแลว  ผมขอปด

ประธานสภาฯ ประชุม        

ปดประชุมเวลา  ๑1.10 น. 

 

     (ลงชื่อ)...........................นายถาวร  ขุนทอง................................................. 

            (นายถาวร  ขุนทอง) 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจรายงานการ สภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  สมัย

สามัญ  สมัยแรก  ประจําป พ.ศ. 2564  ในวันที่  29  มกราคม  2564  แลวเห็นวาถูกตองตามระเบียบ 

 

        (ลงชื่อ).................นายจํารัส  หยั่งทะเล................................. 

   (นายจํารัส  หยั่งทะเล) 

 

       (ลงชื่อ)............นายสมพร  ดําสมุทร........................................... 

(นายสมพร  ดําสมุทร) 

 

       (ลงชื่อ)..............นางสาวพัชรินทร  สุภาพ........................................................... 

 (นางสาวพัชรินทร  สุภาพ) 

 

/........เทศบาล 
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  เทศบาลตําบลเกาะยาว ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว สมัยสามัญ สมัย

แรก ประจําป  พ.ศ. 2564  เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําป พ.ศ. 

2564  ในวันที่  29  มกราคม 2564  เปนการถูกตองแลว 

   

                                          นายประยูร  เริงสมุทร 

(นายประยูร  เริงสมุทร) 

         ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 

                      ................................................. 

       

 

 

 


